

สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมส่งเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

นำเสนอเมื่อ : 17 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)” ซึ่งมี นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) แบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และใช้โครงการคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ เน้นการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา ลุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในหน่วยงานและส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 65 คน โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี เป็นวิทยากร



ก่อนเปิดการประชุม ประธานในพิธี ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณ บุคลากร สพป.สิงห์บุรี พรอมน้อมกันร้องเพลง “รักพอ...ไม่มีวันพอเพียง” เพลง “สดุดีจอมราชา” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี” พรอมบรรยายพิเศษ สิ่งขอเพื่อองค์กร คือการให้อภัยซึ่งกันและกัน การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วย

1. ฐานธรรมาภิบาล องค์กร เปรียบเสมือน ร่างกาย องค์กร เปรียบเหมือน แขน ขา

เป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร สพป.สิงห์บุรี “SMART” - Skill :
การมีทักษะและมีมือในการปฏิบัติงาน - Moral : มีการจริยธรรม - Achievement
ความสำเร็จในการทำงาน - Responsibility : ความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ - Teamwork :
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2. ฐานคุณธรรม - ระเบิดจากข้างใน มีความตั้งใจ - เป็นระบบ - หลักความจริง สภาความจริง
- สูความดีงาม - การมีส่วนร่วม คุณธรรมสำคัญ 4 ประการ ของคนไทย คือ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา

และสุดท้าย เป้าหมายสูงสุดของ ผอ.สปป.สิงห์บุรี คือ ความรัก ความสามัคคี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นพี่น้อง สิ่งทีบุคลากรของ สปป.สิงห์บุรี ได้รับ มีความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม การสร้างความคิดด้วยโครงการคุณธรรมของแต่ละกลุ่ม
และเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ คุณธรรมอัตลักษณ์ของ สปป.สิงห์บุรี ต่อไป